

THÀNH ỦY BẮC KẠN  
BAN TUYÊN GIÁO

\*

Số 487-CV/BTGTU

Định hướng công tác tuyên truyền miệng  
tháng 9 năm 2024

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TP. Bắc Kạn, ngày 18 tháng 9 năm 2024

Kính gửi: - Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy,  
- Các đồng chí báo cáo viên cấp thành phố.

Thực hiện Công văn số 1902-CV/BTGTU, ngày 18/9/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn về định hướng công tác tuyên truyền miệng tháng 9/2024, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các đồng chí báo cáo viên cấp thành phố; các chi, đảng bộ trực thuộc chỉ đạo đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở thuộc phạm vi phụ trách tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền miệng tháng 9/2024, tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

- Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu tháng 9 của cả nước và của địa phương; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô Quý III/2024; các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

- Nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm mới của Luật Đất đai năm 2024, các văn bản quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2024 và văn bản luật liên quan<sup>1</sup>, cụ thể:

+ Khẳng định Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản chi tiết thi hành Luật đã thể chế hóa đúng theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới,

<sup>1</sup> Nghị định số 100/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định số 101/2024/NĐ-CP quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; Nghị định số 103/2024/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Trong đó nêu rõ quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất; Nghị định số 104/2024/NĐ-CP quy định về Quỹ phát triển đất; Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi; Nghị định số 96/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; trong đó quy định cụ thể về sàn giao dịch bất động sản; Nghị định số 94/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; Nghị định số 95/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở 2023.

hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; đồng bộ, phù hợp, thống nhất với hệ thống pháp luật.

+ Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị; sự đồng thuận xã hội trong triển khai thi hành Luật Đất đai.

+ Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; những nhận thức lệch lạc, hành vi lợi dụng xung quanh các chủ trương của Đảng về hoàn thiện thể chế, phát huy nguồn lực đất đai và thi hành Luật Đất đai năm 2024.

- Công tác đặc xá năm 2024: Ngày 30/7/2024, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 758/2024/QĐ-CTN về đặc xá năm 2024 nhân dịp 79 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Công tác tuyên truyền tiếp tục khẳng định sự nhất quán và tính nhân văn trong chủ trương đặc xá của Đảng, Nhà nước ta nhằm bảo vệ quyền con người, kể cả những người đang chấp hành án phạt tù.

## 2. Tuyên truyền về hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn

- Gây thiệt hại nặng nề về nhà ở, nông lâm nghiệp, thủy sản, công trình cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đối với đời sống sinh hoạt của người dân. Do vậy cần tăng cường chia sẻ với Nhân dân trong và ngoài thành phố về những thiệt hại do bão gây ra.

- Kịp thời biểu dương tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo và tổ chức ứng phó, khắc phục hậu quả của cấp ủy, chính quyền; lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân đã rất nỗ lực, cố gắng, làm tốt công tác hỗ trợ di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn và đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

- Tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái, “Lá lành đùm lá rách”,... từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; kịp thời ủng hộ về vật chất, tinh thần đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại tỉnh Bắc Kạn và một số tỉnh phía Bắc.

- Cập nhật, phản ánh kịp thời về tình hình thiệt hại, công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả bão số 3 và hướng dẫn phương pháp phòng, chống bão, mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét để các cơ quan, đơn vị và Nhân dân nắm thông tin và chủ động ứng phó.

- Vận động, thành lập các đội tình nguyện tham gia hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường; thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại.

3. Tiếp tục tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chú ý một số vấn đề sau:

- Nội dung trong bài viết “Quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; khẳng định quyết tâm: “Tập trung cao độ các công việc để tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tổ chức tốt việc tổng kết 40 năm đổi mới đất nước, kế thừa những thành tựu lý luận quan trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã được các thế hệ lãnh đạo của Đảng, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đúc kết, đề ra đường lối đúng đắn, đưa đất nước tiếp tục phát triển toàn diện trong thời gian tới”.

- Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; công tác kiện toàn các chức danh lãnh đạo để chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; xem việc chuẩn bị nhân sự và kiện toàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước để chuẩn bị bộ máy lãnh đạo đủ năng lực, phẩm chất thực hiện các nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới là công việc bình thường trước mỗi kỳ Đại hội.

- Công tác xây dựng, chuẩn bị văn kiện Đại hội đảng bộ của các địa phương và Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; nội dung chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tại cuộc họp của Thường trực Tiểu ban Văn kiện ngày 13/8/2024; trong đó khẳng định tiếp tục quán triệt tư tưởng chỉ đạo của đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhấn mạnh 2 nội dung lớn, đó là “cần thống nhất nhận thức về khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, từ đó có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về hình thức và nội dung các văn kiện” và “quán triệt sâu sắc và thống nhất một số vấn đề về nguyên tắc, phương châm, phương pháp tư tưởng, hệ quan điểm chỉ đạo và cách làm”.

- Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo; khẳng định sự quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước, thể hiện trong phát biểu của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 26 Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, nhất là tinh thần: “tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, mà phải tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng phương châm “không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai; truy tố một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

- Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 89-KL/TW, ngày 25/7/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW; Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội; tuyên truyền hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến quản lý thông tin và truyền thông trên internet, mạng xã hội.

4. Tuyên truyền kỷ niệm một số ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong tháng 9/2024 như: 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 55 năm Ngày mất của Người (theo Công văn số 469-CV/BTGTU, ngày 09/8/2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy); 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5. Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại quan trọng, nhất là kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu cấp cao.

6. Tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2024-2025; khắc phục khó khăn sau bão, ổn định cho học sinh đến trường; Kết luận số 91-KL/TW, ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng và hiệu quả hơn về mục tiêu, yêu cầu, nội dung đổi mới giáo dục và đào tạo, trước hết là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đội ngũ nhà giáo trong cả nước nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, tạo sự tin tưởng, đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân.

#### 7. Một số vấn đề khác

- Việc Việt Nam nộp hồ sơ Đề trình Ranh giới thêm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý ở khu vực Giữa Biển Đông, tuyên truyền quán triệt các mục tiêu: (a) Kiên quyết, kiên trì bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS); (b) Khẳng định chủ trương, lập trường nhất quán của Việt Nam trong việc nộp Đề trình Ranh giới thêm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý ở khu vực Giữa Biển Đông nhằm bảo đảm các quyền hợp pháp của Việt Nam đối với thêm lục địa mở rộng của Việt Nam tại khu vực Giữa Biển Đông mà Việt Nam có quyền được hưởng phù hợp với Điều 76 của

UNCLOS; (c) bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, giữ gìn quan hệ hữu nghị giữa các nước liên quan; (d) nhấn mạnh những nỗ lực, đóng góp tích cực, hiệu quả của Việt Nam trong gìn giữ hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

- Tổ chức “Năng lượng gốc Trống đồng Việt Nam” (hay còn gọi là “Năng lượng gốc”, “Năng lượng gốc Trống đồng Việt Nam toàn cầu, viết tắt là NLGTĐVN) thành lập năm 1996 tại Mỹ, đã, đang tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ở một số địa phương. Tổ chức này tuyên truyền khám, chữa bệnh với các cách thức chưa được kiểm chứng, không có trong danh mục chuyên môn kỹ thuật về khám, chữa bệnh hiện hành của Bộ Y tế. Hoạt động của các đối tượng tuyên truyền “năng lượng gốc” có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi, truyền bá mê tín, dị đoan. Một số luận điệu của tổ chức NLGTĐVN tương đồng, phù hợp với âm mưu, phương thức hoạt động của các tổ chức, cá nhân phản động nhằm phủ nhận lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, kích động tập hợp lực lượng chống phá Đảng, Nhà nước.

Thời gian qua, hoạt động của tổ chức NLGTĐVN đã lôi kéo được hàng nghìn người thuộc nhiều thành phần, đối tượng tham gia, trong đó có cả cán bộ, đảng viên. Gần đây, tổ chức này đã thay đổi phương thức hoạt động theo hướng tinh vi, bí mật hơn để đối phó với công tác đấu tranh của cơ quan chức năng.

Nhằm thống nhất nhận thức về vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng nói chung và kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan trong đấu tranh, xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật của các cá nhân, tổ chức về tôn giáo, tín ngưỡng, công tác tuyên truyền miệng, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng; làm cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ những hành vi vi phạm, lợi dụng quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng nói chung và những vi phạm của tổ chức NLGTĐVN nói riêng nhằm trục lợi, truyền bá mê tín, dị đoan<sup>2</sup>.

- Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024: Ngày 06/8/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 514-KH/TBGTW tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024 trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn). Cuộc thi được tiến hành từ ngày 19/8 đến ngày 08/9/2024. Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các tổ

---

<sup>2</sup> Như: Vi phạm Điều 174, Điều 288 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi năm 2017; hoạt động của một số cán bộ, đảng viên tham gia và tuyên truyền về tổ chức NLGTĐVN là vi phạm Điều 19 của Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm: “Mê tín, hoạt động mê tín; ủng hộ hoặc tham gia các tôn giáo bất hợp pháp hoặc lợi dụng các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi”....

chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực hưởng ứng, góp phần đưa Luật Đất đai năm 2024 sớm đi vào cuộc sống, đóng góp hiệu quả, thực chất vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Nơi nhận:

*Gửi bản điện tử:*

- Như trên (thực hiện),
- Thường trực Thành ủy (báo cáo),
- Lưu VT.

**K/T TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Phan Minh Lý**